

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu tại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thống nhất Dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động trên cơ sở tư vấn của ĐH Indiana (Hoa Kỳ)

Chiều ngày 07/7/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN đã tổ chức buổi báo cáo các kết quả đạt được về xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu tại VNU-USSH sau thời gian làm việc với các chuyên gia của Đại học Indiana (Hoa Kỳ).

Về phía nhà trường có sự tham dự của GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường, TS. Trịnh Văn Định - Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học cùng lãnh đạo phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Hợp tác & phát triển, Khoa Nhân học, Khoa Tâm lý học, Xã hội học.

Về phía Đại học Indiana có sự tham dự của Tiến sĩ Richard Hopper - Giám đốc dự án PHER, Tiến sĩ John Baumann - Phó Chủ tịch phụ trách

Tuần thủ nghiên cứu, Văn phòng Tuần thủ Nghiên cứu, Trường Đại học Indiana, bà Nguyễn Thị Lan Hương - Quản lý Dự án PHER.

Tại buổi làm việc, đại diện Đại học Indiana đánh giá cao việc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN là một trong những trường đại học tiên phong tại Việt Nam triển khai thành lập Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu.

Với mô hình mới mẻ này, các nhà khoa học của VNU-USSH đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quy chế tổ chức & hoạt động Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu. Cùng với sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia của Đại học Indiana, sau nhiều cuộc làm việc và trao đổi giữa hai bên, bản Dự thảo đã được thảo luận, thống nhất với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, Hội đồng đạo đức có chức năng đánh giá độc lập các khía cạnh đạo đức trong các nghiên cứu với đối tượng là con người. Hội đồng đạo đức bao gồm 9 thành viên do Hiệu trưởng ra quyết định, gồm Chủ tịch hội đồng, 7 Ủy viên (trong đó có 01 ủy viên ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội) và Thư ký hội đồng.

Hội đồng đạo đức có nhiệm vụ tổ chức xem xét, đánh giá các khía cạnh đạo đức trong các nghiên cứu với đối tượng là con người; chấp thuận, hoặc không chấp thuận, đề xuất điều chỉnh (nếu cần) đối với các nghiên cứu, theo dõi việc tuân thủ các quy định về đạo đức trong nghiên cứu đã được Hội đồng đạo đức phê duyệt; thực hiện lưu trữ và quản lý hồ sơ về khía cạnh đạo đức của các nghiên cứu được Hội đồng đạo đức phê duyệt. Đối tượng áp dụng được xác định trong bản dự thảo Quy chế tổ

Quy chế tổ chức & hoạt động Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu là cán bộ, giảng viên, người học tiến hành những nghiên cứu với đối tượng nghiên cứu là con người do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN quản lý; là các cá nhân, tổ chức ngoài Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn có yêu cầu và được Hội đồng đạo đức chấp thuận đánh giá.

Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, Hội đồng đạo đức là tổ chức uy tín, là nơi đảm bảo các giá trị khoa học, đạo đức đối với các công trình nghiên cứu mà tổ chức này thẩm định, công nhận trước cộng đồng khoa học quốc tế. Dự kiến, sau khi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu tại VNU-USSH được ban hành, đại diện dự án PHER sẽ tổ chức chương trình tập huấn tới các thành viên Hội đồng và các giảng viên, cán bộ của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.

